

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các lĩnh vực, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân các xứ đạo của huyện Tiên Hải đón mùa Giáng sinh 2020 và năm mới 2021 an lành, hạnh phúc.

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy tinh thần sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa yêu nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

* Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Bình thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng linh mục Ngô Văn Toàn, Hạt trưởng hạt thành phố Thái Bình, Chánh xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu; linh mục Trần Xuân Chiêu, Chánh xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

chức các lĩnh vực và đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các linh mục và đồng bào Công giáo trong sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian qua, các giáo xứ đã tích cực vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Chuẩn bị đón lễ Giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các linh mục và đồng bào Công giáo chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thay mặt các giáo xứ và bà con giáo dân, các linh mục trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; khẳng định sẽ tiếp tục cùng đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Thái Bình thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo; tăng cường xây dựng mỗi đoàn kết lương - giáo, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ

đạo 4 gương mẫu", đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Nhân dịp này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thăm hỏi, chúc các linh mục và đồng bào Công giáo sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc. Các đồng chí mong muốn các linh mục và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống



Giáo dân giáo xứ Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) trang trí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh năm 2020.

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

Chiều ngày 18/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) khởi các cơ quan tỉnh tổ chức trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh.

Đây là hoạt động thiện nguyện được Hội CCB khởi các cơ quan tỉnh tổ chức hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

Báo cáo hội đồng nghệ thuật vở chèo "Duyên phận ba đào"

Tối ngày 17/12, Nhà hát Chèo Thái Bình tổ chức buổi công diễn báo cáo hội đồng nghệ thuật vở chèo "Duyên phận ba đào", thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong tỉnh.

mưu đồ toan tính của những kẻ có chức, có quyền trong xã hội phong kiến trước đây. Đồng thời, tác phẩm cũng mang đến cho khán giả một câu chuyện tình đầy nước mắt trong nỗi oan đau xót của những thân phận nghèo hèn, thấp cổ bé họng dưới xã hội phong kiến còn lắm trái ngang. Vở chèo mang thông điệp cải thiện luôn chiến thắng cái ác và trên hết,

tình người, tình quê, tình yêu chung thủy mãi là những giá trị nhân văn muôn đời tỏa sáng. Chương trình được thực hiện bởi các nghệ sĩ Đoàn 2, Nhà hát Chèo Thái Bình, nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng diễn viên trẻ, nguồn kế cận của Nhà hát trong tương lai.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Tổ chức chương trình tri ân khách hàng

Chiều ngày 18/12, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức chương trình quy so trúng thưởng nhằm tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2020.

với tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng.

Theo kết quả quay số trúng thưởng, đã có 10 khách hàng may mắn trúng thưởng, trong đó có 5 khách hàng đăng ký hợp đồng mua điện nhận tin nhắn qua phần mềm Zalo và 5 khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt với mỗi giải thưởng là 1 chiếc quạt cây

trị giá 2 triệu đồng.

Thông qua chương trình, Công ty Điện lực Thái Bình mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của khách hàng về những hoạt động tri ân, chăm sóc khách hàng để chất lượng các dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Bình quân lương người lao động đạt hơn 9,2 triệu đồng/tháng

Đó là một trong những con số được lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (gọi tắt Công ty Tân Đệ) thông tin tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 tổ chức chiều ngày 18/12.

gắn 15.000 cán bộ, công nhân. Không chỉ vậy, Công ty còn mở rộng quy mô sản xuất với việc đầu tư xây dựng một chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên. Các hoạt động nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng được thực hiện nền nếp, đúng quy định. Tổng tiền thưởng và hỗ trợ cho người lao động năm 2020 khoảng trên 130 tỷ đồng. Công ty cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; thỏa ước lao động tập thể; các chế độ, chính sách; huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức

pháp luật, trình độ tay nghề; công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy...

Năm 2021, Công ty Tân Đệ phấn đấu đạt mức tăng trưởng hơn 10% cả về đơn hàng và doanh thu so với năm 2021.

Nhân dịp này, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã ký giao ước thi đua năm 2021 và khen thưởng 30 lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2020.

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản

Từ ngày 15 - 17/12, Công an huyện Đông Hưng đã tập trung điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản.

17M3-8844 và 1 xe đạp thể thao địa hình; 1 vụ trộm cắp xe mô tô biển kiểm soát 17B3-248.23 của chị Trần Thị Khuyến ở thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng); 1 vụ trộm cắp điện thoại di động để ở phòng làm việc UBND xã Phú Châu (Đông Hưng).

Công an huyện Đông Hưng đã lập chuyên án, khẩn trương điều tra, xác định các đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp nêu trên; hiện đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

2.000 HỌC SINH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/12, Hội Thể thao học sinh Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực" tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình). Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực" với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa quốc tế IDP - thương hiệu sữa KUN được triển khai tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước với mục tiêu lan tỏa thông điệp "Khỏe để phát triển toàn diện". Đến với chương trình, 2.000 học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tham gia trình diễn Flashmob, biểu diễn văn nghệ, giao lưu với NSUT Quang Thắng, nghệ sĩ tăng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc... Ngoài ra, chương trình còn có những phần quà hấp dẫn khuyến khích các em học sinh tham gia các trò chơi vận động.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực" sau sự kiện tại Thái Bình sẽ diễn ra tại các địa phương trên cả nước như Yên Bái, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai... đến hết tháng 3 năm 2021.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

thi đua, khen thưởng, các nội dung giao ước thi đua; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan; tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thi đua từng bước chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế. Các cơ quan, đơn vị trong Khối luôn quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bình xét thi đua năm 2020; thống nhất bầu Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng khối, bầu Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh làm Phó Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2020 ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong Khối đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí thống nhất với 4 nhiệm vụ Khối đề ra cho năm 2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, thiết thực. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua, năng lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

UBND huyện ban hành kế hoạch, triển khai nội dung, hướng dẫn các bước trong quy trình tổ chức đại hội; chuẩn bị các văn kiện đại hội, đề án nhân sự HTXNN, chương trình kịch bản, biên bản đại hội; chuẩn bị cơ quan điều hành, giúp việc đại hội; quy trình tiến hành đại hội... Ngoài vai trò nâng cốt lõi các HTXNN, huyện Vũ Thư chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các HTXNN tiến hành đại hội. Huyện dự kiến sẽ tổ chức đại hội điểm tại 1 HTXNN trong tháng 1/2021; các đại hội còn lại tập trung trong tháng 2 và 3/2021.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 75,3 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 1,67 triệu người tử vong do Covid-19. Tính đến 18 giờ ngày 18/12, Việt Nam có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về được cách ly ngay, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 trên cả nước lên 1.410 bệnh nhân. Hiện 1.266 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 109 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 15 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 18/12, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 219 người, trong đó 191 người từ nước ngoài về và 28 chuyên gia nước ngoài sang làm việc.